

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN... (Tiếp theo trang 1)

thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cấp ủy, chính quyền các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; rà soát việc triển khai các dự án liên quan đến thu hồi đất, có phương án phù hợp giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp có giải pháp xử lý quyết liệt hơn vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, kịp thời xử lý các luồng thông tin xấu, chống phá và chủ động cung cấp các thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm hiệu quả, qua đó giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

QUỲNH PHỤ... (Tiếp theo trang 1)

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05, đa số các chi bộ, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể ở Quỳnh Phụ đã thực hiện nghiêm túc, tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Huyện đã tổ chức 232 lớp triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tỷ lệ học tập đạt 91,2%. Toàn huyện đã tổ chức 52 lớp học tập trung giờ học toàn tỉnh chủ đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 5 lớp bồi dưỡng chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 600 học viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, việc đăng ký nội dung "làm theo" được các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ, tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây màu xuân.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo quyên thu giữ tài sản khi xử lý nợ xấu cho tổ chức tín dụng; ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị tiếp xúc có các đại biểu: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Bùi Quốc Phong, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tiếp xúc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2017, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; báo cáo tổng hợp các ý kiến của ngành Ngân hàng Thái Bình tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu sẽ trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV sắp tới. Hầu hết cử tri là lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh có bản thống nhất với nội dung của dự thảo Luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tham gia một số ý kiến bổ sung: dự thảo Luật và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cần bổ sung nội dung và trao cho ngân hàng nhiều quyền hơn trong xử lý nợ xấu; quy định cụ thể để rút ngắn thời gian giải quyết nợ xấu, bảo đảm quyền lợi cho các ngân hàng; các vướng mắc về điều kiện cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng là doanh nghiệp; chú trọng hơn nội dung bảo

vệ quyền của các tổ chức tín dụng trong xử lý nợ xấu; tăng quyền thu giữ tài sản khi xử lý nợ xấu cho tổ chức tín dụng; những vướng mắc trong quá trình giải quyết nợ xấu; các điều kiện khiến việc vay vốn đối với đối tượng là HTX còn gặp nhiều khó khăn; các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp tích cực hơn với các ngân hàng để tháo gỡ khó khăn trong quá trình xử lý nợ xấu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu. Đồng chí ghi nhận ý kiến phát biểu của các cử tri là lãnh đạo các ngân hàng, đồng thời đề nghị đại diện các tổ chức tín dụng tiếp tục nghiên cứu đề có ý kiến đề xuất cụ thể hơn về những điều cần sửa đổi, bổ sung trong Luật và bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội. Cùng thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề này sẽ giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo tỉnh nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo các ngân hàng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và đây là những căn cứ quan trọng để Đoàn tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Nhân dịp này, ngành Ngân hàng Thái Bình và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ký kết hợp tác phối hợp công tác giữa hai đơn vị.

MẠNH CƯỜNG

GIÁM SÁT... (Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, xã Vũ Hòa và xã Quốc Tuấn đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cấp ủy các cấp đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc đội ngũ cán bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đến nay, các địa phương đã cơ cấu lại ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động nền nếp, vững mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tại hội nghị, tổ giám sát của Tỉnh ủy đã trao đổi với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Hòa và xã Quốc Tuấn làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

GẶP MẶT... (Tiếp theo trang 1)

trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá cao việc Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã tổ chức chuyến đi rất có ý nghĩa, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là hoạt động cần thiết nhằm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách đến ổn định nghĩa, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công. Về cơ bản, chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng đã bảo đảm công bằng và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đời sống của người có công với cách mạng từng bước được cải thiện và ổn định. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng còn có một số hạn chế, vướng mắc, một bộ phận người có công với cách mạng và gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật đối với người có công với cách mạng; đã đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tập trung rà soát, không để sót người có công không được hưởng chính sách. Sắp tới, Quốc hội sẽ ban hành Luật Người có công để thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan, chính quyền các địa phương nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác đến ổn định nghĩa, kịp thời giải quyết một số vướng mắc về chế độ chính sách đối với người có công; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cuộc sống đối với các gia đình chính sách, người có công để bảo đảm các gia đình chính sách, người có công có mức sống ít nhất bằng mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn người có công với cách mạng tỉnh Thái Bình sống gương mẫu, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Theo TTXVN)

Đưa thực phẩm sạch đến bữa ăn chiến sĩ

Thực hiện phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sĩ phụ trách trường bắn Bộ CHQS tỉnh (xã Đông Hoàng, huyện Tiên Hải) đã có nhiều giải pháp đầu tư, cải tạo, mở rộng diện tích tăng gia sản xuất, đưa thực phẩm sạch đến với bữa ăn chiến sĩ.

Người có công đầu trong việc xây dựng mô hình tăng gia hiệu quả này phải kể đến Thượng úy Nguyễn Xuân Trường, cán bộ phụ trách trường bắn. Nhìn khu tăng gia chính quy của đơn vị, không ai nghĩ rằng trước năm 2015 nơi đây là vùng đất ngập nước, cỏ dại mọc um tùm. Thượng úy Nguyễn Xuân Trường tâm sự: Nhiệm vụ của đơn vị là quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các hoạt động huấn luyện, hội thao tại trường bắn và quản lý hơn 60ha đất quốc phòng; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn bằng đường an ninh trật tự, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Năm 2015, tôi được cấp trên phân công về đây công tác. Nhận thấy mặt bằng thao trường có lợi thế tăng gia nên đơn vị đã đề xuất với cấp trên đầu tư 1,8 tỷ đồng xây dựng khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản...

Khu chăn nuôi gia súc được bố trí xa khu làm việc, có hệ thống chuồng trại hơn 500m² để nuôi trâu, bò, lợn, dê. Ngoài ra, vườn cỏ nằm xen kẽ với hệ thống kênh dẫn nước và ao nuôi trồng thủy sản thuận tiện cho việc tưới, tiêu. Đơn vị còn xây dựng khu chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi. Hiện nay, khu tăng gia sản xuất của đơn vị đã có đàn trâu, bò sinh sản với số lượng 23 con, 52 con dê và 40 con lợn thịt. Ngoài ra, đơn vị đã đầu tư cải tạo ao nuôi thả 3.000 con cá đối, 30 vạn tôm thẻ chân trắng, hơn 2 tấn cá trê lai, 4.000 con cua biển và cá rô phi đơn tính. Trong năm 2016, đơn vị đã thu hơn 10 con trâu, bò thịt, 15 con dê, gần 700kg tôm, cua và hơn 3 tấn cá các loại. Ngoài cung cấp thực phẩm tươi sống cho đơn vị, bếp ăn Bộ CHQS tỉnh, đơn vị còn xuất bán cho bếp ăn của Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quần khu 3).

Một trong những yếu tố xây dựng chính quy ở mô hình tăng gia sản xuất của đơn vị quân

lý trường bắn chính là sự phân công công việc khoa học, hợp lý. 15 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều được phân công tăng gia ở một lĩnh vực chăn nuôi. Nhờ sự phân công cụ thể nên anh em đều phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm và đúc rút kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi. Tầng gia sản xuất không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ có "sân chơi" để xả tan những mệt mỏi, căng thẳng.

Thượng úy Phạm Văn Tân, người phụ trách nuôi trồng thủy sản chia sẻ: Vào mùa mưa, bão, con chuồng gia sản xuất nằm ngoài để nền nguy cơ ngập rất cao. Năm 2016, bão số 1 làm ngập úng toàn bộ diện tích ao nuôi trồng thủy sản, thiệt hại hơn 500kg cua, cá giống... Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư nâng cấp các bờ bao, hệ thống thoát nước để chủ động trước mùa mưa, bão.

Đại tá Nguyễn Viết Tác, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Mô hình tăng



Chăm sóc đàn bò sinh sản.

gia tập trung của trường bắn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, cải tạo cảnh quan môi trường. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, nhân viên đồng thời nhân rộng mô hình tăng gia, từ đó tạo ra phong trào học tập lẫn nhau trong lực lượng vũ trang tỉnh. Nhờ tăng gia hiệu quả, đơn vị đã cùng với các đơn vị tăng gia của Bộ CHQS tỉnh cung cấp đủ 100% nhu cầu thực phẩm

an toàn cho bếp ăn Bộ CHQS tỉnh, góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội cũng như nâng cao thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ trường bắn.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục mở rộng, nhân đàn gia súc, cuối năm nay sẽ mở rộng 5.000m² ao nuôi tôm theo công nghệ sinh học, trồng thêm 10.000m² cây lấy gỗ..., góp phần xây dựng mô hình tăng gia ở trường bắn Bộ CHQS tỉnh chính quy, nền nếp và khang trang hơn.

THIỆN AN



Ngoài trâu, bò, đàn dê của đơn vị đang phát triển tốt.



Tận dụng phụ phẩm từ chăn nuôi gia súc để nuôi cá trê lai.

Đã có công cụ miễn phí kiểm tra mã độc Wanna Crypt

(nhandan.com.vn) Nhằm ứng phó với mã độc tống tiền đang phát tán rất mạnh mẽ tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, sáng ngày 15/5, Tập đoàn công nghệ Bkav đã phát hành công cụ miễn phí kiểm tra Wanna Crypt.

Công cụ miễn phí của Bkav giúp người sử dụng quét xem máy tính có đang bị nhiễm Wanna Crypt (còn được gọi là Wanna Crypt0r hoặc Wanna Cry) không. Quan trọng hơn, công cụ này có thể kiểm tra và cảnh báo nếu máy tính có chứa lỗ hổng EternalBlue - lỗ hổng mã Wanna Crypt đang khai thác để xâm nhập máy tính. Người sử dụng có thể tải công cụ từ địa chỉ Bkav.com.vn/Tool/CheckWanCry.exe. Công cụ không cần cài đặt mà có thể khởi chạy luôn để quét. Riêng người sử dụng Bkav Pro hoặc Bkav Endpoint sẽ không cần chạy Tool vì đã có tính năng tự động bảo vệ. Wanna Crypt có khả năng quét toàn bộ các máy tính trong cùng mạng để tìm kiếm và lây trực tiếp vào các máy có chứa lỗ hổng EternalBlue mà không cần người dùng phải thao tác trực tiếp với file đính kèm hay link độc hại. Vì vậy, chỉ cần một máy tính trong cơ quan/doanh nghiệp bị nhiễm mã độc, toàn bộ các máy tính khác trong mạng sẽ có nguy cơ bị mã độc tấn công, mã hóa dữ liệu.

Theo nhận định của các chuyên gia Bkav, Wanna Crypt có thể xếp vào mức nguy hiểm cao nhất vì vừa lây lan nhanh vừa có tính phá hoại nặng nề. Kiểu lây nhiễm của mã độc tuy không mới, nhưng cho thấy xu hướng tận dụng các lỗ hổng mã độc tấn công, kiểm tiền sẽ còn được hacker sử dụng nhiều trong thời gian tới, đặc biệt là các lỗ hổng của hệ điều hành.

TIÊN HẢI Xây dựng kế hoạch cưỡng chế các công trình vi phạm tại cồn Vành

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, huyện Tiên Hải phát hiện trên địa bàn cồn Vành (xã Nam Phú) có một số cá nhân đã tự ý xây dựng trái phép một số công trình như nhà sàn cột bê tông, lều quán; tự ý phá dỡ cho thuê đất để hoạt động kinh doanh...

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, UBND huyện đã thành lập, kiện toàn tổ công tác tại khu du lịch sinh thái cồn Vành và chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, chuẩn bị hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, xây dựng cơ bản. Đến nay, Tiên Hải đã tiến hành lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định. Hiện, Tiên Hải đang xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để tổ chức cưỡng chế thu hồi công trình vi phạm theo quy định, đặc biệt là các lỗ hổng của hệ điều hành.

P.V